

3 หัวกะทิ

บัณฑิต แพทย์รามฯ



ได้สัมผัสกับคุณหมอน้องใหม่ บัณฑิตแพทย์ หัวกะทิที่ผ่านการสอบและได้รับรางวัลผลการสอบรวบยอดยอดเยี่ยม ในงานอวยพรบัณฑิต (3 ก.ค. 2556) จำนวน 3 คน ได้แก่ คุณหมอ นนทวัตร ชิวเรื่องโรจน์ คະแนน สอบรวบยอด X-ray ยอดเยี่ยม คุณหมอ ณภัทร กาญจนหัตถกิจ คະแนนสอบรวบยอด MCQ ยอดเยี่ยม และคุณหมอ ประไพพรรณ พุทธาภิบาล คະแนนสอบ MEQ ยอดเยี่ยม @Rama อยากรู้ว่าพวกเค้ามีเคล็ดลับในการเรียนอย่างไร คอลัมน์ Education Talk มีบทสัมภาษณ์มาฝาก ติดตามกันได้เลยคะ

ขึ้นชื่อว่าสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพอย่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การสอบที่ถือได้ว่าเป็นความสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษาแพทย์นั้นคือ การสอบ Comprehensive Examination: Clinical Sciences I – III เป็นการวัดความรู้ความสามารถ ซึ่งต้องบูรณาการความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาตลอดทั้ง 6 ปี เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยให้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

การสอบ Comprehensive Examination: Clinical Sciences I – III เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งการสอบดังกล่าวเป็นการวัดความรู้รวบยอดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกอบด้วย การสอบ Clinical Sciences I (X-ray & MCQ) ในชั้นปีที่ 5 การสอบ Clinical Sciences II (MEQ) และ Clinical Sciences III (OSCE) ในชั้นปีที่ 6 ซึ่ง นิตยสาร @Rama มีโอกาส



คุณหมอ ประไพพรรณ พุทธาภิบาล

คະแนนสอบ MEQ ยอดเยี่ยม

น้องๆ มีแนวทางการเรียนแพทย์ อย่างไรกันบ้าง?

นันทวัตร จุดเริ่มต้นสำหรับแนวทางการเรียนก็คือพยายามตั้งใจเรียนในห้องเพื่อประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วนำมาเทียบกับคนไข้ที่เราเจอจริงๆ เพื่อที่จะทำให้เราประยุกต์ใช้กับข้อสอบได้ครับ

ประไพพรรณ พยายามคิดเชื่อมโยงและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ ต้องมีพื้นฐานทาง Pre-Clinic (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) มาอย่างดีเพื่อมาต่อยอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในชั้น Clinic ปี 4-6 ค่ะ

ณภัทร ก็คงจะคล้ายกับเพื่อนทุกคน ตั้งใจเรียนเวลาที่อาจารย์สอน ซึ่งเวลาที่สอนท่านได้กลิ่นกรองความรู้มาแล้วหลายปีเพื่อจะมาสอนเรา แล้วเราค่อยนำความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือครับ

อยากให้พูดถึงรูปแบบการสอบ ที่แต่ละคนทำคะแนนได้ยอดเยี่ยม

นันทวัตร ของผมจะเป็นส่วนของ X-ray ซึ่งรามามาๆ จะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือ จะไม่ได้เรียนแยกออกมา แต่จะกระจายวิชารังสีวิทยาไปเชื่อมกับวิชาอื่นๆ

ประไพพรรณ ส่วนของหนูเป็น MEQ ซึ่งจะเป็นการสอบข้อเขียน ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ส่วนใหญ่ต้องใช้ความรู้เดิมที่เรียนมาตลอดทั้ง 5 ปี และจากประสบการณ์ตอนไปฝึกวิชาแพทย์ที่ต่างจังหวัด เพราะข้อสอบที่ถาม ต้องตอบเสมือนดูแลคนไข้จริงๆ 8 คน

ณภัทร ของผมจะเป็น MCQ ซึ่งจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เป็นการใช้ความรู้ในการสอบตั้งแต่ปี 4 ถึงปี 5



คุณหมอ ณภัทร กาณจนहितถกิจ
คะแนนสอบ MCQ ยอดเยี่ยม

“ความรู้ที่จะใช้ในการสอบไม่ได้มา
ด้วยการอ่านหนังสือเพียงไม่กี่วัน ต้องใช้
การสั่งสมประสบการณ์ ความหนักแน่นและ
การสังเกตของเรา ทุกอย่างต้องมาหลอมรวม
กันถึงจะทำออกมาได้ดีครับ”

คุณหมอ นนทวัตร ชิวเรือโรจน์



คุณหมอ นนทวัตร ชิวเรือโรจน์
คะแนนสอบ X-ray ยอดเยี่ยม



หลังจากนี้ นื่องๆ วางแผนอนาคต ไว้อย่างไรบ้าง

นนท์ธาร์ สำหรับผมในตอนนี้อยากเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจักษุแพทย์ มีแผนที่จะเรียนต่อ
และอยากกลับมาเป็นอาจารย์ที่รามธิบดีครับ

ประไพพรรณ ใช้ทุนเป็นอาจารย์ Pre-Clinic อยู่ที่คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งใจ
เตรียมตัวสอบเพื่อเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา สาขาอายุรกรรมค่ะ

ณภัทร ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่อำเภอศรีราชา เป็น
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ดูแลคนไข้ คิดว่าจะ
ทำงานไปก่อนสัก 1-2 ปีแล้วค่อยคิดถึงเรื่องอนาคตต่อไปครับ

ฝากอะไรถึงน้องๆ ที่อยากจะเป็นแพทย์ และทำคะแนนสอบได้ดีเหมือนเราบ้าง

นนท์ธาร์ สิ่งที่จะฝากก็คือ ความรู้ที่จะใช้ในการ
สอบไม่ได้มาด้วยการอ่านหนังสือเพียงไม่กี่
วัน ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์ ความถนัดและการสังเกต
ของเรา ทุกอย่างต้องมาหลอมรวมกันถึงจะทำออกมาได้ดีครับ

ประไพพรรณ การทำข้อสอบก็แค่เป็นส่วนหนึ่ง แต่การ
ปฏิบัติงานเป็นแพทย์จริงๆ ก็กับการทำ
ข้อสอบไม่เหมือนกัน อยากให้ส่วนหนึ่งสนใจการเรียนเพื่อนำ
ไปดูแลผู้ป่วยจริง อีกส่วนหนึ่งก็คือ พอเราเรียนจบไปแล้ว ไม่มี
ใครมาตรวจว่าเราถูกหรือผิด ให้หมั่นตรวจตัวเองว่าเราทำถูก
ต้องหรือเปล่า

ณภัทร สำหรับผมก็คิดว่า การสอบมันคือผลพลอยได้
จริงๆ แล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือ องค์ความรู้
ในการดูแลคนไข้ครับ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการเรียนของเหล่าบัณฑิต
แพทย์ที่ได้รับรางวัลผลการสอบรวบยอดยอดเยี่ยม ถ้าน้องๆ
คนไหนที่อยากเป็นแพทย์หรือมีแรงบันดาลใจในเรื่องอะไร หาก
ค้นพบเส้นทางที่ตนเอง มีความถนัดและนำไปปรับใช้ในชีวิต
ให้ถูกต้องเหมาะสม ความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ทาง
นิตยสาร @Rama ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน ในการทำ
ฝันของตนให้สำเร็จด้วยนะค่ะ

มีการเตรียมตัวก่อนสอบ อย่างไรกันบ้าง

นนท์ธาร์ ก่อนจะเริ่มสอบนักศึกษาแพทย์จะเชิญ
อาจารย์มาแนะนำแนวทางการสอบและ
ช่วยทบทวนความรู้ทาง X-ray ซึ่งอาจารย์จะถนัดกรองเอา
แนวความรู้สำคัญที่เป็นประโยชน์และใช้ในการเป็นหมอ
จริงๆ ผมทบทวนเน้นไปที่จุดเหล่านี้ เลยทำให้ทำคะแนน
ของส่วนนี้ได้ค่อนข้างดีครับ

ประไพพรรณ การสอบครั้งนี้เป็นการสอบรวบยอด
ซึ่งจะใช้เวลาอ่านแค่เพียง 2-3 วันไม่ได้
เพราะฉะนั้นความรู้ทุกอย่างต้องสะสมมา ต้องค่อยๆ เก็บ
ทีละเล็กละน้อย และมีการทบทวนบ่อยๆ ค่ะ

ณภัทร การสอบของผมเป็นช่วงตอนจบปี 5 ก็
จะต้องอ่านความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 4 ถึงปี
5 ครับ